
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
สมัยสามัญ ที่ ๑  ครั้ง  ๒/๒๕๖๖ 

เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลบ้านถ่อน 
******************************* 

รายช่ือผู้มาประชุม 
      1. นายอรรถชัย โคตรชมภู  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
      2. นางพยอม โคตรชมภู  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
      3. นางยุวร ี  โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      4.  นางรัชนชีล   โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      ๕. นางสาวธนพร โพธิชัยศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      ๖. นางวาสนา  นามขยัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      ๗. นายอรัญ  นิสสัยพราหมณ์             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      ๘. นางฐิติพร  อรรคคะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      ๙.นายบัญญพนธ์   โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      ๑๐. นายชัยชนะ โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      1๑. นายวีระพงษ์  คำวงศา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      1๒. นางสมสุข  โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      ๑๓. นายราชัน   ทองชมภู                 เลขานุการสภา  
รายช่ือผู้มาประชุม 
                          ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นายสงกรานต์   สาริกา    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน 
      ๒. นายสง่า            คำพันธุ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน 
      ๓. นายเกรียงศักดิ์   ทองจำปา  เลขานุการนายกฯ 
      ๔. นายทองใบ        โคตรชมภู  ที่ปรึกษานายกฯ 
      ๕ นางปาริชาติ  ราชป้องขันธ์   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
      ๖. นางสาวดารุณี     อรรคคะ  ผอ.กองการศึกษาฯ 
      ๗. นายพัฒนพงษ์     ไกยรัตน์  ผอ.กองช่าง 
      ๘. นายสุรพล         โคตรชมภู  ผอ.กองสวัสดิการ 
      ๙.พ.จ.อ.ไพบูลย์    จูมพิลา   หัวหน้าสำนักปลัด 
      1๐. นางสาวสมใจ สาเสี่ยน   นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
      1๑. นางสาวแสงมณ ีพลเนตร   นักทรัพยากรบุคคล 
      1๒. นางธิดารัตน์  คินาพิษ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
      1๓. นายสายันต ์ มลาไวย์   นักจัดการงานทั่วไป 
      ๑๔.นายสมเกียรติ   โคตรชมภู  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน 
      ๑๕. นายกรรชัย มลฑล   นายช่างโยธา 
      ๑๖.นายปราโมทย์ สุทธากรณ์   ปลัดเทศบาล 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายราชัน  ทองชมภู รองปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ปลัด ผอ.กอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  บัดนี้ได้ถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย
ที่ ๑ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔ แล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อ
ครบองค์ประชุม คือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่  จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ได้จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ครับ 

นายอรรถชัย  โคตรชมภู  (ประธานสภาเทศบาล)   สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล   
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๖  ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบ
องค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอรรถชัย  โคตรชมภู (ประธานสภาเทศบาล) ประธานฯ ไมมี่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ                    

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี) สวัสดีครับ ท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งต่อ
ที่ประชุมครับ เรื่องเข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย แต่งกายด้วยชุดกากีแขนยาว สวมหมวก และการเข้าร่วม
พิธีกิจกรรมโครงการพลังบวร บวชเนกขัมมะบารมีฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดป่า
ทรงธรรม ในวันที่ ๑๔-๒๑ มีนาคม  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอรรถชัย  โคตรชมภู  (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปก็คงเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องรับรองรายงาน

การประชุมครั้งที่แล้ว คือ รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๖  ขอมอบให้เลขานุการสภาได้ชี้แจ้งครับ 

นายราชัน  ทองชมภู(เลขานุการสภาฯ)  ตามท่ีได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมได้ตรวจพิจารณาความถูกต้อง เพราะ
ฝ่ายกิจการสภาฯ  โดยเลขานุการสภาฯ  ได้นำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านถ่อน เผยแพร่ในเว็บไซด์ของเทศบาล www.banthon.go.th/ ให้ที่ประชุมพิจารณา  
หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งเลขานุการสภาฯหรือหากตรวจสอบพบข้อ
แก้ไขก็สามารถแจ้งในภายหลัง 

http://www.banthon.go.th/


ที่ประชุมสภา              มีมติ  ๑๑  เสียง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   (ประธานฯงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
นายอรรถชัย  โคตรชมภู   (ประธานสภาเทศบาล)   ขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ได้มีสมาชิกท่านใดยื่นหนังสือกระทู้ถามเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงหรือการบริหารงานของคณะผู้บริหารในวาระนี้ ท่านเลขานุการสภามีเรื่องจะ
ชี้แจ้งในที่ประชุมไหมครับ เชิญท่านเลขาฯ 

นายราชัน  ทองชมภู(เลขานุการสภาฯ)  ไม่มีครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔   

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕        เรื่องท่ีเสนอพิจารณา  
        ๕.๑  การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล ของกองสวัสดิการสังคม  

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี)  ผมมอบให้เจ้าหน้าที่เป็นคนชี้แจง  

นายสายัณห์    มลาไวย์(นักจัดการงานทั่วไป)  สวัสดีครับ   
ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ               พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  เนื่องจากกองสวัสดิการและสังคม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายบางรายการไว้ 
ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม ตั้ง
จ่ายรายการใหม่ ตามรายการ ดังนี้ 

          รายการโอนลดงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  ๒  รายการ รวมเป็นเงิน  
79,500.- บาท 
  โอนลด  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นงานสารบรรณ งานเดิน
เอกสาร ฯลฯ ค่าเย็บเข้าเล่มหนังสือ,ค่าเช่าทรัพย์สิน,ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ตั้งไว้  216,000.- บาท  งบคงเหลือก่อนโอน 207,000.- บาท อนุมัติโอนลดใน
ครั้งนี้  59,500.- บาท คงเหลือหลังโอนลด  147,500.- บาท 



  โอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน (To Be Number One) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการ To Be Number One และค่าใช้จ่ายอื ่นๆที ่เกี ่ยวข้อง ตั ้งไว้  
20,000.- บาท งบคงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท อนุมัติโอนลดในครั้งนี้  20,000.- 
บาท คงเหลือหลังโอนลด  0.- บาท 

          รายการโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน  ๒  รายการ  รวมเป็นเงิน  
79,500.-บาท 
  โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์      งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ รายการ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ตั้งไว้  49,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 25 MP, ความเร็วโฟกัสไม่ต่ำกว่า 0.08 
วินาที, เลือกจุดโฟกัสได้ไม่น้อยกว่า 4,000 จุด, ถ่ายภาพในที่มีแสงน้อยได้, มีระบบ
ป้องกันภาพสั่นไหว , รองรับฟังก์ชั่น WiFi/Bluetooth  
  
  โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์      งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการ โครงการวันผู้สูงอายุ
ประจำปี 2566  ตั้งไว้ 30,000.- บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครง 
การวันผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) มีท่านใดสอบถามไหมครับถ้าไม่มีผมข้อมติที่ประชุมเลยนะครับ   

นางพยอม  โคตรชมภู(รองประธานสภาฯ) เป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ไหมคะ     

นายสายัณห์    มลาไวย์(นักจัดการงานทั่วไป)  ไม่ครับ สืบราคาจากท้องตลาดร้านบิ๊กคาเมร่า   

นางยุวรี  โคตรชมภู(สท.เขต ๑) โครงการทูบีนัมเบอร์วันโอนลดหมดไม่ดำเนินการหรือค่ะ     



นายสายัณห์    มลาไวย์(นักจัดการงานทั่วไป)  ไม่ได้ดำเนินการครับ  

นางวาสนา  นามขยัน(สท.เขต ๑) โครงการวันผู้สูงอายุที่ผ่านมาเราทำและตั้งไว้ทุกปีไม่ใช่รึค่ะ 

นายสายัณห์    มลาไวย์(นักจัดการงานทั่วไป)  ปีนี้ไม่ได้ตั้งไว้ครับ ปีที่ผ่านมาโควิดไม่ได้จัดครับ  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) มีท่านใดสอบถามเพ่ิมไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 ในการโอนงบประมาณของกองสวัสดิการ  

ทีป่ระชุมสภา             มาประชุมสภา ๑๒ ท่าน 
 มีมติ อนุมัติ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  ท่าน (ประธานสภาฯ)  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕.๒   
๕.๒  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เชิญท่านนายกฯชี้แจง

เหตุผลความจำเป็นต่อท่ีประชุมเชิญครับ 

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี)  ขอมอบให้เจ้าหน้าที่  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 นายราชัน  ทองชมภู(รองปลัดฯ) ก่อนที่ท่าน ผอ.กองช่างจะชี้แจงเหตุผลความจำเป็นผมขอรายงานพิสูจน์ 
ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ต่อที่ประชุม  

 
แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 

เทศบาลตำบลบ้านถ่อน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
ณ วันที่  30 กันยายน  2565 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   29,243,004.33 
หัก    หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (5,917,151.63)   
        เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (13,683,100.58)   (19,600,252.21) 

4,541,363.72 บวก  เงินกู้ระยะยาว   
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565           14,184,115.84 
หัก    รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้แต่ยังไม่
บันทึกเป็นหนี้สิน 

(100,000.00)   

        เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
        แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน   
        รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                              

 
(2,570,000.00) 

(0.00) 

  
 

(2,670,000.00) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   11,514,115.84 

 
 



แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
เทศบาลตำบลบ้านถ่อน  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 

ณ วันที่  30 กันยายน  2565 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   11,514,115.84 
หัก  สำรองตามระเบียบฯ     (8,523,475.00) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ    
หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน (0.00)   
      ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ (0.00)  (0.00) 
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว 0.00   
       รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 0.00  0.00 
คงเหลือยอดเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้   2,990,640.84 

   

นายพัฒนพงษ์     ไกยรัตน์(ผอ.กองช่าง) เรียนท่านประธานสภาฯ นายกฯและสมาชิกสภา   
 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รายละเอียด ดังนี้ 

ตามที ่ ได ้ม ีหนังส ือแจ้งขอความอนุเคราะห์ในการจัดหารถซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณประโยชน์จากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เนื่องจากมีความเดือดร้อนจากระบบ
แสงส่องสว่างภายในชุมชนชำรุดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ และปัญหากิ่งไม้
สองข้างทางที่พาดสายไฟโคมไฟสาธารณะภายในหมู่บ้านทำให้ชำรุดบ่อยครั้ง จึง
ขอให้เทศบาลพิจารณาจัดหารถกระเช้าไฟฟ้า โดยสภาพปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
ของเราได้ออกดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม โคมไฟฟ้าสาธารณะค่อนข้างลำบากมาก
เนื่องจากไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่ต้องนำรถขยะคันเก่าแบบเทท้ายยก
ตัวถังรถขึ้นไปเหยียบในการติดตั้งซ่อมแซมไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเสี ่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอให้เทศบาลพิจารณาในการ
จัดหารถปิคอัพเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะติดตั้งกระเช้า
ไฟฟ้า วงเงินงบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท (หนี่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจก 

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) มีท่านใดสอบถามไหมครับ   

นางพยอม  โคตรชมภู(รองประธานสภาฯ) ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งคะเห็นใจเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน     

นางยุวรี  โคตรชมภู(สท.เขต ๑) เห็นด้วยคะเพราะประชาชนในพื้นท่ีแจ้งหรือติดตั้งซ่อมแซมบ่อยครั้ง     

นางวาสนา  นามขยัน(สท.เขต ๑) เห็นด้วยคะ 

นางสมสุข  โคตรชมภู(สท.เขต ๒) เห็นด้วยคะ 



นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) มีท่านใดสอบถามเพ่ิมไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 ในการอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าในครั้งนี ้ 

ทีป่ระชุมสภา             มาประชุมสภา ๑๒ ท่าน 
 มีมติ อนุมัติ  11  เสียง  งดออกเสียง  1  ท่าน (ประธานสภาฯ)   

ระเบียบวาระท่ี ๖       เรื่องอ่ืน ๆ  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู (ประธานสภาเทศบาล)  ต่อไปเป็นระเบียบที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
   มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอ่ืนๆ บ้างไหมเชิญครับ 

ทีป่ระชุมสภา                     ไม่มี 
 

นายอรรถชัย  โคตรชมภู   (ประธานสภาเทศบาล)   ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง  
หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามต่อที่ประชุมแห่งนี้แล้ว  กระผมขอขอบคุณทุกๆ
ท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการ
ประชุมในครั้งต่อไปจะแจ้งการกำหนดวันให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง  และขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน สมัยสามัญท่ี ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บัดนี้ 

เลิกประชุม                 เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
    (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นายราชัน  ทองชมภู) 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางสมสุข  โคตรชมภู) 

(ลงชื่อ)    เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางวาสนา  นามขยัน)  

 (ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวธนพร  โพธิชยัศรี)  

 (ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบัญญพนธ์   โคตรชมภู)   

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางรัชนีชล  โคตรชมภู)   



สภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ 
ประจำป ี ๒๕๖๖  เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม  ๒๕๖๖  ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ........ ครั้งที่ .............
ในวันที่..................................................................................................................... ............... 

 (ลงชื่อ)      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
    (นายอรรถชัย  โคตรชมภู)                     


